

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BÌM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *2310* /UBND-TP
V/v chấp hành pháp luật
tổ tụng hành chính

Bim Sơn, ngày 09 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 13473/UBND-KSTTHCNC ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp hành pháp luật tổ tụng hành chính. UBND thị xã yêu cầu UBND xã, phường tập trung tổ chức, triển khai các nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tố tụng hành chính và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thi hành Luật Tố tụng Hành chính.

Tăng cường năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, khắc phục những tồn tại, vi phạm, nâng cao chất lượng ban hành quyết định hành chính và thực hiện hành vi hành chính. Xác định trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính, thực hiện hành vi hành chính trái pháp luật.

Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ tham gia quá trình giải quyết vụ án hành chính; thực hiện nghiêm túc đầy đủ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 9517/UBND-TD ngày 08/8/2018 về việc phối hợp trong quá trình giải quyết vụ án hành chính.

Tổ chức thi hành kịp thời, có hiệu quả bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính. Rà soát, thực hiện nghiêm túc, dứt điểm các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; kiểm tra, xử lý trách nhiệm những cá nhân, tổ chức để chậm thi hành án, không chấp nhận hành án, chấp hành không đúng, không đầy đủ bản án có hiệu lực pháp luật. Đối với những bản án có khó khăn, phức tạp trong quá trình thi hành phải khẩn trương có biện pháp giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo, không để kéo dài.

Nhận được công văn này chủ tịch UBND thị xã yêu cầu chủ tịch UBND xã, phường nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về chấp hành pháp luật tổ tụng hành chính thực hiện báo cáo về UBND thị xã. (Báo cáo gửi về phòng Tư pháp)./.

Nơi nhận:

- UBND xã, phường;
- Lưu: VT, TP.



Mai Đình Lâm